

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AG

BÁO CÁO

ĐẾN

Ngày: 03/6/2019

Số: 1771

Chuyển:

Lưu Hồ Sơ: BC-UBND

**Kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ
9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021**

Tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh chất vấn 04 cơ quan, đơn vị các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội (Công văn 176/HĐND-TT ngày 30/11/2018). Tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX này, UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nội dung chất vấn như sau:

I. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, việc thực hiện đóng lấp các bãi rác trên địa bàn tỉnh; các giải pháp để chấm dứt tình trạng ô nhiễm đến môi trường xung quanh các bãi rác.

*** Kết quả thực hiện**

1. Đối với bãi rác ô nhiễm nghiêm trọng: Toàn tỉnh tính đến nay có 06 bãi rác ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 chia thành 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Thực hiện đóng lấp 03 bãi rác thị trấn An Phú - huyện An Phú, TT; Cái Dầu - huyện Châu Phú và thị trấn Phú Mỹ - huyện Phú Tân với tổng khối lượng là 119.089m³, tổng mức đầu tư là 65.816 triệu đồng (đã bố trí đủ vốn để thực hiện), đến nay đã cơ bản hoàn thành việc đóng lấp.

+ Giai đoạn 2: Thực hiện 3 bãi rác còn lại, gồm bãi rác phường Long Phú - thị xã Tân Châu, thị trấn Núi Sập - huyện Thoại Sơn, thị trấn Chợ Mới - huyện Chợ Mới. Tổng lượng rác cần xử lý là 105.654m³, tổng nhu cầu vốn là 60.686 triệu đồng (nguồn vốn 50% TW và 50% địa phương). Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chấp thuận đưa Dự án vào danh mục cấp vốn sự nghiệp môi trường năm 2019.

2. Đối với các bãi rác đang hoạt động do UBND cấp huyện và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang quản lý: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang khảo sát và làm việc với UBND huyện, thị xã, thành phố về tình hình thu gom, xử lý rác thải, kế hoạch mở rộng tuyến thu gom và việc quản lý các bãi rác. Qua đó, đã đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch mở rộng tuyến thu gom rác thải hàng năm và đưa ra lộ trình đóng lấp các bãi rác trên địa bàn quản lý. Đồng thời, đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 58/BC-STNMT ngày 08/04/2019.

3. Đối với việc đầu tư 03 lò đốt tại thị trấn Núi Sập - Thoại Sơn, xã Vĩnh Gia - Tri Tôn và thị trấn Mỹ Luông - Chợ Mới của Công ty Môi trường đô thị An Giang: Hiện 02 lò đốt Núi Sập - Thoại Sơn, xã Vĩnh Gia- Tri Tôn đang trong quá trình vận hành thử nghiệm; còn lò đốt thị trấn Mỹ Luông - Chợ Mới đang tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, dự kiến đến năm 2020 hoàn thành và đưa vào vận hành.

II. Giám đốc Công an tỉnh: Năm 2018, tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ, số đối tượng được phát hiện, bắt giữ, xử lý đều tăng so với cùng kỳ năm 2017 (số vụ tăng 30,5% và về đối tượng tăng 33%). Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh phân tích rõ hơn về thực trạng trên, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

*** Kết quả thực hiện**

Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, bắt giữ tăng 10 vụ (60/50 vụ), giảm 12 đối tượng (86/98) đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ: 8.294,4828 gram Methamphetamine; 11.988,1952 gram Ketamine; 11.530,3422 gram MDMA; 31,235 gram Heroine và nhiều vật chứng khác có liên quan. Khởi tố 46 vụ, 64 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Áp dụng Nghị định 56/2016/NĐ-CP 12 đối tượng; áp dụng Quyết định 3221/QĐ-UBND 09 đối tượng; số còn lại tiếp tục xử lý.

Toàn tỉnh đang quản lý tăng 994 người nghiện ma túy so với cùng kỳ (5.732/4.738). Tiến hành thu gom, thử test 1.293 lượt người nghi vẫn nghiện ma túy, có 799 người dương tính. Đã đưa vào Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh theo Quyết định số 3221/QĐ 670 người; áp dụng Nghị định 56/2016/NĐ-CP 16 người; áp dụng Nghị định 221/2013/NĐ-CP 36 người; xử lý hành chính, cho gia đình bảo lãnh: 77 người.

* Nguyên nhân của tình hình tội phạm ma túy và người nghiện ma túy gia tăng: Ngoài các nguyên nhân đã nêu ở nội dung 3, còn có các nguyên nhân chủ yếu như sau:

- An Giang là tỉnh có các yếu tố tự nhiên và xã hội như: Biên giới, dân tộc, tôn giáo, vừa có đồng bằng, vừa có miền núi; dân số đông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí nhìn chung còn thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực nên ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật chưa được nghiêm túc và là một trong 18 địa bàn được Bộ Công an xác định phức tạp về ANTT.

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong đấu tranh phòng, chống ma túy chưa được hoàn thiện, chưa theo kịp với diễn biến phát sinh các loại tội phạm về ma túy. Các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, thống nhất, còn nhiều bất cập nên các cơ quan chức năng còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng để xử lý tội phạm và quản lý, giáo dục người nghiện ma túy.

- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương, ban ngành, đoàn thể có lúc chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống ma túy, còn ngán ngại và xem nhiệm vụ phòng, chống ma túy là của ngành Công an. Do đó, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đi vào chiều sâu nên kết quả đạt được chưa như mong muốn.

- Vai trò của gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục đạo đức lối sống con em, học sinh, sinh viên chưa được quan tâm đúng mức.

- Theo quy định của pháp luật hiện nay, mức xử lý cao nhất đối với người nghiện chỉ là áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Thực tế một số người nghiện sau khi được đưa đi cai nghiện bắt buộc trở về địa phương vẫn tiếp tục tái nghiện. Người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng vẫn có điều kiện tiếp xúc với nguồn ma túy nên rất khó cai nghiện. Do không có hình thức xử lý nào khác cao hơn nên không có tính răn đe, làm giảm đi số người nghiện. Tình trạng quá tải tại các trung tâm cai nghiện, gây khó khăn cho việc thu gom, xử lý người nghiện.

* Giải pháp kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trong thời gian tới:

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 21-CT/TW và Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 để nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt công tác phòng ngừa và cai nghiện để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy, giảm cầu về ma túy. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, nhất là về tác hại của các loại ma túy mới, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

- Đề xuất ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác điều trị, cai nghiện ma túy; phối hợp xây dựng và mở rộng mô hình cai nghiện dựa vào cộng đồng và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người nghiện.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy, các quy định về phân loại, thống kê người nghiện. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, thống kê, quản lý chặt người nghiện, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; các đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy để xử lý nghiêm trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy về tổ chức, biên chế, trang thiết bị, kinh phí đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

** Hiện nay, hoạt động tín dụng đen đang gây bức xúc xã hội và dư luận rất quan tâm, đối tượng cho vay thường là người từ tỉnh ngoài đến. Để ngăn chặn vấn đề này, sắp tới ngành Công an có giải pháp gì. Thời gian qua đã phát hiện và xử lý bao nhiêu trường hợp.*

Lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1011/KH-CAT-PC02, ngày 16/10/2018 về việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tham mưu với

UBND tỉnh ra Công văn số 06/UBND-NC, ngày 04/01/2019 về việc tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Ra Công văn Công văn số 70/CAT-PC01, ngày 11/01/2019 chỉ đạo tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; ban hành Kế hoạch số 71/KH-BCNĐA2-PC02, ngày 11/01/2019 về việc phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

Trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay chưa phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Công an các địa phương đã rà soát và lên danh sách, lập hồ sơ quản lý và đang đấu tranh với 08 nhóm tội phạm đơn giản nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, gồm 86 đối tượng.

Do đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nên từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 17 vụ, liên quan 42 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, như: Cho vay, đòi nợ, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, dán, phát tờ rơi... (có 10 vụ, 31 đối tượng của năm 2018 chuyển sang). Đã khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”; xử lý hành chính 05 vụ, 16 đối tượng với số tiền 54.000.000 đồng. Hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý 11 vụ, 25 đối tượng. Riêng trên địa bàn huyện Chợ Mới, phát hiện, xử lý 02 vụ “cho vay lãi nặng” liên quan 02 đối tượng với số tiền 20.000.000 đồng. Hiện đang quản lý, đấu tranh với 11 nhóm, 49 đối tượng và 11 đối tượng hoạt động riêng lẻ (ngoài tỉnh 10 nhóm 46 đối tượng; trong tỉnh 01 nhóm 03 đối tượng và 11 đối tượng hoạt động riêng lẻ). Riêng, trên địa bàn huyện Chợ Mới có 02 nhóm 06 đối tượng (ngoài tỉnh) và đã loại ra khỏi diện quản lý 01 nhóm, 04 đối tượng. Lý do bị thu hồi giấy phép kinh doanh không còn hoạt động trên địa bàn. Hiện huyện Chợ Mới đang còn 01 nhóm, 02 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ đó, hoạt động “tín dụng đen” như cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ trên địa bàn được kìm chế, không còn hoạt động công khai như trước đây. Chưa phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp.

** Giải pháp tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trong thời gian tới:*

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 132/KH-CAT-PV11, ngày 27/01/2014 về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức; Kế hoạch số 1011/KH-CAT-PC02, ngày 16/10/2018 về phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 71/KH-BCNĐA2-PC02 ngày 11/01/2019 của Ban Chủ nhiệm Đề án 2 tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, các biện pháp hành chính kết hợp với nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý, đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan, nhất là công tác phối hợp với các

ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm “tín dụng đen” để quần chúng nhân dân cảnh giác, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm.

- Phối hợp chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các ngành, Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo đơn vị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đảm bảo đúng quy định; việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phải chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cá nhân cơ sở vi phạm...

- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng thêm nhiều mô hình phòng chống tội phạm, tổ dân phố tự quản... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, băng rôn, quét sơn quảng cáo cho vay tài chính; các đối tượng nghi vấn đòi nợ sử dụng các hành vi đặt vòng hoa tang, đồ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự... để thông báo cho các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tội phạm có tổ chức và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

III. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Số việc có điều kiện thi hành được chuyển sang từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa thi hành xong. Thống kê cụ thể số vụ việc; được chuyển từ năm nào. Công tác phối hợp với các ngành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự; Công tác tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo Thi hành án tỉnh.

*** Kết quả thực hiện**

1. Về số việc có điều kiện đang thi hành

Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đang quyết liệt tổ chức thi hành; tập trung cao độ giải quyết các án chùn, án có giá trị lớn và án trọng điểm thể hiện thông qua việc quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện Kế hoạch công tác năm được Tổng cục phê duyệt; Kế hoạch công tác hàng quý; Kế hoạch giải quyết án án tín dụng, ngân hàng, án có giá trị lớn; Kế hoạch giải quyết án trọng điểm; Kế hoạch kiểm tra....

Tuy nhiên, kết quả thi hành qua 06 tháng công tác đầu năm chưa đạt như mong muốn (về việc, đạt tỷ lệ 42,9%, vượt so tiến độ đề ra là 6,4%; về tiền, đạt tỷ lệ 13,55%, thấp hơn so với tiến độ đơn vị đề ra là 2,95%).

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên là do:

- Số thụ lý so với cùng kỳ tăng 836 việc (tỷ lệ tăng 6,32%), về tiền so với cùng kỳ tăng 383,6 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 10,53%); tính chất vụ việc ngày càng phức tạp; một số văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập; nhiều Bản án, Quyết định của Tòa án tuyên chưa rõ phải hợp liên ngành hoặc phải xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS.

- Những vụ việc kê biên xử lý tài sản theo Luật Thi hành án dân sự gặp nhiều khó khăn cụ thể: doanh nghiệp phá sản, tài sản ở nhiều nơi, khi định giá thì giá trị tài sản thế chấp không đủ để thi hành án; Nhiều tài sản đưa ra bán đấu giá không có người mua, phải giảm giá nhiều lần; người được thi hành án không chịu nhận tài sản để thi hành án theo quy định; nhất là án liên quan đến tổ chức tín dụng, Ngân hàng, án chum; Trong quá trình kê biên, định giá, theo quy định thì Chấp hành viên phải họp đồng với Trung tâm thẩm định giá để xác định giá trị tài sản, nhưng thời gian thẩm định kéo dài; tài sản đưa ra bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên phải thực hiện lại các thủ tục, án thất dẫn đến kéo dài thời gian thi hành, gây bức xúc cho người được thi hành án, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án và hiệu quả công tác chung; Tài sản là bất động sản, đương sự chưa có giấy chứng nhận QSDĐ, sau khi kê biên, định giá không đưa ra bán đấu giá được, có trường hợp nhà của người phải thi hành án xây cất trên đất do người khác đứng tên...

- Biên chế chưa tương xứng với nhu cầu thực tế, tổng thụ lý tăng cao nhưng biên chế lại bị cắt giảm, đơn vị cũng không được ký thêm hợp đồng lao động giúp việc. Bộ máy tổ chức mặc dù được kiện toàn nhưng chưa hoàn thiện.

- Đặc thù của địa phương: có một số huyện giáp vùng Biên giới Campuchia, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân hạn chế; vì vậy, đối với người phải thi hành án là người dân tộc Khmer, Chấp hành viên gặp nhiều khó khăn khi tác nghiệp; địa bàn rộng, đi lại khó khăn vào mùa nước.

- Về ý thức tuân thủ pháp luật của người phải thi hành án chưa cao như: Chấp hành viên mời không đến, tránh né, trì hoãn, không hợp tác, gửi đơn khiếu nại, viện dẫn ra nhiều lý do, thậm chí tỏ thái độ chống đối...mục đích để kéo dài, tìm cách tẩu tán tài sản, khi đến giai đoạn cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thì có nhiều trường hợp đương sự khiếu nại về mức giá đã định, khiếu nại về quyền, sở hữu tài sản kê biên, gây khó khăn trong quá trình thi hành án.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 06 tháng cuối năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 cụ thể, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức; rèn luyện kỹ năng, tác phong, lề lối làm việc, công sở văn hóa, văn minh trong giao tiếp, xây dựng hình ảnh ngành, cán bộ THADS mẫu mực, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ....

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch thi đua năm 2019, phát động thi đua cao điểm đợt 2.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, đổi mới phương pháp điều hành, phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng quản lý, giải quyết công việc, thái độ phục vụ nhân dân cho công chức thuộc đơn vị, tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019.

- Tích cực, chủ động và theo dõi sát việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và hoạt động Bộ phận một cửa, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách Tư pháp, cải cách hành chính, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự các cấp và tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động thi hành án.

- Tích cực tổ chức xác minh ngay sau khi ra quyết định thi hành án để phân loại chính xác và tổ chức thi hành kịp thời; phải tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành; tập trung giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, đúng quy định. Định kỳ và đột xuất, Lãnh đạo Cục và các Chi cục thực hiện việc tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết những khiếu nại, tố cáo, bức xúc của người dân, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, dẫn đến bức xúc khiếu nại vượt cấp.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình kéo dài, không tích cực tổ chức thi hành án và những hành vi tiêu cực, những nhiễu trong thi hành án dân sự.

- Quyết liệt hơn nữa trong việc giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; chú trọng những vụ việc có giá trị lớn, liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng có tài sản bảo đảm; nhất là những án còn tồn đọng của năm trước chuyển sang, đặc biệt đối với những vụ việc Tổng cục có ý kiến chỉ đạo; Tăng cường mối quan hệ, phối hợp trên cơ sở các Quy chế phối hợp liên ngành; tích cực rà soát, phân loại lập hồ sơ đủ điều kiện đề nghị Tòa án xét miễn, giảm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

- Chủ động báo cáo với Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự chỉ đạo giải quyết những vụ việc khi hợp liên ngành chưa thống nhất quan điểm; phối hợp chặt chẽ với Tòa án xử lý những bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành và có sai sót.

2. Công tác phối hợp với các ngành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự

Hoạt động phối hợp với các ngành có liên quan đến công tác thi hành án dân sự được tăng cường, cơ chế phối hợp chặt chẽ, hoạt động rất hiệu quả trên cơ sở các quy chế: Quy chế liên ngành số 02/QCLN/CTHADS-CA-TA-VKS ngày 08/8/2014 với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Quy chế phối hợp số 653/QCPH-BHXX-CTHADS ngày 25/6/2015 giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự; Quy chế phối hợp số 529/QCLN/NHNNVN-CTHADS ngày 14/7/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh An Giang và Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang; Quy chế phối hợp số 199/QC/CTHADS-TGĐT ngày 29/02/2016 giữa Cục THADS tỉnh An Giang và Trại giam Định Thành; Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TA-VKSND-CA-STP-THA ngày 16/3/2017 giữa Cục THADS với Sở Tư pháp, Công An tỉnh,

Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Quy chế phối hợp số 1234/QCPH/STNMT-TA-THA ngày 01/6/2017 giữa Cục THADS với Sở Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân tỉnh về việc xử lý các vấn đề vướng mắc về đất đai và Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCLN/CTHADS-CA-TA-VKS, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 1234/QCPH/STNMT-TA-THA dựa trên nền tảng Quy chế phối hợp của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường.

3. Công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Ngay từ đầu năm, Cục đã tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động các đơn vị cấp dưới; Trình UBND tỉnh thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh trên tinh thần tinh gọn, hiệu quả thiết thực và tiết kiệm; đề xuất Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh hợp cho ý kiến đối với 03 vụ việc cơ quan thi hành án đang gặp khó khăn (*đang chờ Ban Chỉ đạo cho lịch họp*).

Nhìn chung, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã giúp cho cơ quan thi hành án tháo gỡ được nhiều khó khăn, giải quyết nhiều vụ việc, mang lại nhiều kết quả thiết thực trong quá trình tổ chức thi hành án và là chỗ dựa vững chắc của cơ quan thi hành án khi gặp khó khăn trong công tác chuyên môn.

IV. Giám đốc Công ty Môi trường đô thị An Giang: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn của công ty Đô thị môi trường tỉnh đặt trên địa bàn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành gây ô nhiễm nghiêm trọng, nước thải trong khu xử lý tràn ra môi trường xung quanh, vào ban đêm mùi hôi bốc lên bay ra khu dân cư Quốc lộ 941 và Khu công nghiệp Bình Hòa. Đề nghị công ty khắc phục nước thải tràn ra xung quanh, mùi hôi để không còn tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

*** Kết quả thực hiện**

1. Nước thải khu xử lý tràn ra môi trường xung quanh.

Từ tháng 6/2018 đến nay, hệ thống xử lý nước thải tại khu liên hợp Châu Thành vận hành ổn định, xử lý 50m³ nước rác/ngày, nước thải sau xử lý đạt QCVN cột B được Công ty tuần hoàn lại để rửa xe và tưới cây hoàn toàn không xả ra môi trường bên ngoài.

2. Vào ban đêm mùi hôi bốc bay ra khu dân cư tỉnh lộ 941 và Khu công nghiệp Bình Hòa

Hiện nay, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên đang tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh với khối lượng bình quân 265 tấn/ngày. Trong đó Long Xuyên 174,8 tấn/ngày, Châu Thành 37,6 tấn/ngày và Châu Phú 52,6 tấn/ngày (*Số liệu thống kê từ ngày 01-09/5/2019*).

Công tác khử mùi tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành được Công ty chú trọng và khối lượng rác đổ vào ô chôn lấp hàng ngày được Công ty thực hiện phun xịt thường xuyên với tần suất 6 lần/ngày (7giờ30, 10giờ30, 13giờ30, 16giờ30, 19giờ30, 21giờ30) bằng chế phẩm Biobug WHC L2100CHV (USA). Sau 21h30 các xe ép rác ngưng đổ và các xe chuyên dùng cũng ngừng san ủi, khi đó bãi rác được phun xịt chế phẩm vi sinh khử mùi đảm bảo toàn bộ bề mặt rác thải vừa đổ được phủ bởi một lớp vi sinh khử mùi hạn chế phát sinh mùi hôi.

Ngoài việc thực hiện phun xịt chế phẩm khử mùi theo lịch cố định, Công ty chỉ đạo Khu liên hợp thường xuyên theo dõi và tăng cường thực hiện phun xịt khi phát hiện mùi hôi.

Song song với việc hạn chế mùi do rác thải, hàng tuần Công ty triển khai hòa tan chế phẩm EM vào các hồ chứa nước rỉ rác, nhằm hạn chế mùi do nước rỉ gây ra.

Đến nay, việc phát sinh mùi hầu như đã được khống chế: khu vực tại ô chôn rác có mùi nhẹ; tại khu vực trạm cân không phát hiện mùi và khu vực tính từ tỉnh lộ 941 vào khoảng 1,2Km cũng không phát hiện mùi.

Bên cạnh đó, cây xanh xung quanh khu vực chôn lấp đã lớn, tạo vành đai che chắn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực lân cận.

Về kiểm định chất lượng môi trường khu vực xung quanh khu liên hợp Châu Thành: Công ty đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Môi trường lấy mẫu quan trắc theo quy định định kỳ 01 lần/quý. Kết quả quan trắc các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép.

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiến hành phủ các lớp phủ trung gian, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi và thuốc diệt ruồi để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh khu liên hợp.

Trên là báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. /T.L.N

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- Q.CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Sở TNMT, CA tỉnh, Cục THA DS tỉnh
Cty TNHH MTV MTĐT AG;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng VP.UBND tỉnh ;
- Lưu: VTLT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Nung
Lê Văn Nung